

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước về tin dụng chính sách là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với thực tiễn địa phương. Tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo Ngân hàng CSXH và các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục duy trì chất lượng tín dụng, giảm tối đa tỷ lệ nợ xấu phát sinh, ưu tiên dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ưu tiên đầu tư qua Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trung ương giao đồng thời bày tỏ mong muốn Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, tăng cường đầu tư nguồn vốn thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

khách hàng đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,13% tổng dư nợ. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 78, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh kiến nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam xem xét, trình Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, nâng mức cho vay đối với chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, bổ sung cơ chế cho vay đối với hộ có mức thu nhập trung bình; bố trí tăng thêm nguồn vốn cho Chi nhánh, nhất là nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời yêu cầu thời gian tới Chi nhánh tiếp tục cân đối nguồn vốn để thực hiện cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra về huy động tiết kiệm tại điểm trực giao dịch; tích cực phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Hai nữ vận động viên Thái Bình góp công mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018



Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền (từ trái sang) cùng đồng đội lập công mang về huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018.

Ngày 23/8, tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2018, đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng đầu tiên nhờ thành tích của các nữ vận động viên đội tuyển Rowing.

4 cô gái Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Lương Thị Thảo của đội tuyển nữ Rowing Việt Nam đã vượt qua Iran, Hàn Quốc với thành tích 7 phút 1 giây 11 để giành tấm huy chương vàng ở nội dung thuyền 4 hạng nhẹ của nữ. Trong 4 vận động viên xuất sắc mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam có 2 vận động viên đến từ Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao Thái Bình là Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo.

Cùng ngày, ở môn Wushu, vận động viên Bùi Trường Giang đến từ Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao Thái Bình cũng đã mang về tấm huy chương bạc nội dung tán thủ nam hạng dưới 56kg cho đoàn thể thao Việt Nam.

3 vận động viên của Thái Bình được lựa chọn tham gia thi đấu tại Asiad 2018 đều đã giành huy chương, góp phần nâng cao thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây là niềm tự hào của người hâm mộ thể thao cả nước nói chung và của người dân Thái Bình nói riêng.

HOÀNG LANH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH Trưng bày 16 tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng

Sáng ngày 23/8, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố Hải Phòng, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ XXIII - 2018. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành phố Hải Phòng, sở văn hóa thể thao và du lịch, hội văn học nghệ thuật 9 tỉnh, thành phố trong khu vực.

Triển lãm giới thiệu 139 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 131 tác giả, trong đó có 85 tác phẩm của 77 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; 54 tác phẩm của 54 tác giả là hội viên và chưa là hội viên của các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đây là những tác phẩm đa dạng về đề tài, chất liệu và phong cách thể

hiện được các tác giả sáng tác trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến nay.

Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình có 16 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Mỗi tác phẩm tham dự triển lãm thể hiện một thông điệp của cuộc sống từ chính tâm hồn, tình cảm và trách nhiệm của người nghệ sĩ, chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, nhằm không ngừng phát triển nền mỹ thuật Việt Nam đương đại, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại triển lãm, Hội đồng nghệ thuật đã xét tặng 9 giải thưởng gồm 2 giải B, 2 giải C và 5 giải khuyến khích, không có giải A. Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình được tặng 1 giải khuyến khích cho tác

phẩm "Ưường đóng tàu" chất liệu sơn dầu của tác giả Đỗ Như Điem; 2 tác phẩm "Bến sông" chất liệu lụa của tác giả Vũ Anh Hùng và tác phẩm "Chiều Tây Bắc" chất liệu lụa của tác giả Phạm Đức Tài được Hội đồng nghệ thuật chọn giới thiệu tham dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2018.

Đây cũng là dịp để các họa sĩ và các nhà điêu khắc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, học hỏi lẫn nhau đưa mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng và mỹ thuật Việt Nam nói chung tiếp tục có bước phát triển mới.

Triển lãm khai mạc mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 30/8/2018.

NGỌC HOA (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

THÁI THUY Triển khai nhiệm vụ năm học mới

Sáng ngày 23/8, huyện Thái Thụy tổ chức tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Năm học 2017 - 2018, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của huyện Thái Thụy được triển khai toàn diện trên 145 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. 48/48 xã, thị trấn đều đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi mức độ 2 và tiểu học, THCS mức độ 3. Chất lượng

giáo dục được nâng cao đáng kể so với các năm học trước, trong đó tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm.

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 tiếp tục đứng trong tốp đầu của tỉnh với môn Toán đạt gần 76%, Ngữ văn đạt gần 89% xếp thứ nhì tỉnh, môn Vật lý đạt gần 95% xếp thứ nhất tỉnh. Tỷ lệ học sinh có điểm bình quân các

môn thi bằng và trên 5 xếp thứ nhất tỉnh, tỷ lệ điểm bình quân bằng và trên 8 xếp thứ nhì tỉnh.

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục Thái Thụy tiếp tục duy trì nền nếp, kỷ cương, ổn định hoạt động tại các trường sau khi sáp nhập; đổi mới công tác quản lý và tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ vững vị trí thứ hai toàn tỉnh.

TRẦN TUẤN

TIỀN HẢI 218 đơn vị máu thu nhận trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018, tại UBND xã Nam Trung (Tiền Hải), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Khoa Xét nghiệm phôi hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018.

Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút sự tham gia

của gần 300 cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, người lao động và người dân đến từ các xã khu Nam huyện Tiền Hải. 218 đơn vị máu là kết quả ban tổ chức thu được trong ngày hội hiến máu tình nguyện. Quy hai đợt hiến máu, số đơn vị máu hiến tặng từ cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, người lao

động và nhân dân trong huyện đã đạt trên 480 đơn vị, vượt 24% so với chỉ tiêu kế hoạch năm được giao.

Theo kế hoạch, ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 sẽ được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện vào tháng 11/2018.

NHƯ HOÀNG

Hơn 200 học sinh được cung cấp kiến thức về chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Thái An (Thái Thụy) vừa tổ chức lớp tập huấn cung cấp kiến thức chăm sóc và bảo vệ trẻ em cho học sinh Trường THCS Thái An.

Tại lớp tập huấn, 210 học sinh khối 8 và khối 9 của Trường THCS Thái An được phổ biến các chính sách của Đảng, pháp

luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phổ biến Luật Trẻ em; thực trạng về nạn bạo hành, xâm hại trẻ em; trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ trẻ em; những nguy cơ và dấu hiệu nhận biết trẻ em đang bị bạo hành và xâm hại; hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cần

thiết để bảo vệ trẻ em, khi phát hiện trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Bên cạnh đó, các em cũng được phổ biến về chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông; tư vấn, hướng dẫn giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm lý lứa tuổi học đường.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội đồng thời giúp các em biết cách phòng tránh nguy cơ bị xâm hại.

NGUYỄN CƯỜNG

THỊ TRẤN QUỲNH CÔI Tái vị phạm Chỉ thị số 04/CT-UBND



Tình trạng lấn chiếm vỉa hè và lòng đường trên đường Nguyễn Du.

Sau một thời gian quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) đã nhiều lần tổ chức ra quân, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm lập lại kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do địa phương buông lỏng quản lý, chưa sâu sát trong

công tác kiểm tra, đôn đốc... dẫn tới tình trạng nhiều hộ dân tái vi phạm Chỉ thị số 04, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự ATGT. Theo phân tích của người dân thị trấn, những vi phạm thường xuyên diễn ra hàng ngày như căng phông bạt, biển bảng, bày hàng quán, để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... xuất hiện phổ biến trên tất cả các dãy phố, nhất là vào mỗi buổi chiều gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Hiện tại, trên trục đường Trần Hưng Đạo

có 6 công trình dân sự đang thi công, người dân đã tự ý ngăn vỉa hè, tập kết vật liệu xây dựng tràn xuống các lòng đường nhưng trong thời gian dài không thấy chính quyền nhắc nhở, xử lý. Trong khi đây là trục đường đặt trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ.

Thị trấn Quỳnh Côi cần có các giải pháp đồng bộ và kiên quyết để Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả để bảo đảm trật tự ATGT và mỹ quan đô thị.

MINH HÙNG



Công trình xây dựng trên đường Trần Hưng Đạo lấn chiếm vỉa hè để tập kết vật liệu.



Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo thành nơi trưng bày rạp cưới.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

huyện phía Nam lúa tập trung trở bông từ ngày 10 đến ngày 25/9/2018. Mặt khác, tình hình sâu bệnh hại trên lúa mùa diễn biến rất phức tạp: bệnh lùn sọc đen, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... phát sinh, gây hại ở cuối tháng 8, đầu tháng 9 sẽ gia tăng mức độ gay hại, nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa mùa nếu không được phòng, trừ kịp thời.

Để chủ động phòng, trừ và ứng phó với diễn biến của sâu bệnh hại lúa mùa, bảo đảm kết quả sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, cụ thể và quyết liệt trong công tác phòng, trừ sâu bệnh, không để bất cứ diện tích lúa nào bị sâu bệnh gây hại, trước mắt tập trung chỉ đạo các địa phương huy động nông dân phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phát động đợt trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy trên toàn bộ diện tích lúa mùa từ ngày 23/8 đến ngày 1/9/2018; đối tượng phòng, trừ, loại thuốc phun, liều lượng thuốc sử dụng, cách phun theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; đối với diện tích lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, phân hóa đòng cần áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen; một số xã thuộc các huyện: Vũ Thư, Hưng Hà, Thái Thụy, Quỳnh Phụ và Đông Hưng có nguồn sâu đục thân cao phải chủ động phòng, trừ vào thời điểm đầu tháng 9 theo chỉ đạo về lịch phòng, trừ, loại thuốc và liều lượng thuốc, tránh chủ quan gây thiệt hại đến năng suất lúa mùa;

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh để nông dân nhận thức và thực hiện có hiệu quả;

Rà soát diện tích lúa trở bông trước ngày 10/9/2018, quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ấm, ưa lạnh; mở rộng các cây có giá trị cao, có thị trường tiêu thụ và lợi thế của địa phương; chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch và các cơ chế, chính sách hỗ trợ sọc đen; kịp thời cho nông dân gieo trồng cây vụ đông, bảo đảm diện tích cây vụ đông theo kế hoạch đã đăng ký;

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn, các hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng, trừ sâu bệnh kịp thời; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm, không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành;

Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2018. Địa phương nào không chỉ đạo quyết liệt, để các loại sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng đến năng suất lúa thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh; phân công lãnh đạo và huy động tối đa lực lượng kỹ thuật xuống các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, bệnh lùn sọc đen,...; phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh đến các hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình xây dựng chương trình tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, sâu cuốn lá nhỏ...; tiếp tục theo dõi diễn biến của sâu bệnh cuối vụ, đề xuất giải pháp phòng, trừ phù hợp với từng địa phương, từng trà lúa.

3. Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng sự phát triển của sâu bệnh để nâng giá thuốc ảnh hưởng đến nông dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình cụ thể, tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh gây hại lúa mùa từ nay đến cuối vụ; chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống phát thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng, tập trung tuyên truyền các biện pháp trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh lùn sọc đen và phòng, trừ các loại sâu bệnh hại khác, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2018.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh lùn sọc đen và các đối tượng dịch hại khác bảo vệ an toàn sản xuất vụ mùa 2018.

6. Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành được phân công phụ trách huyện, thành phố dành thời gian thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

KIẾN XƯƠNG... (Tiếp theo trang 1)

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương, đến ngày 21/8 toàn huyện đã có 18/37 xã, thị trấn tổ chức hội nghị về công tác phòng, trừ sâu bệnh vụ mùa và hội nghị đầu bờ hướng dẫn nông dân phát hiện và nhổ bỏ, tiêu hủy cây lúa bị bệnh để phòng, chống bệnh lùn sọc đen. Trước dự báo của ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật, sâu cuốn lá nhỏ vụ mùa năm nay mật độ tương đương với trung bình nhiều năm, sâu non lứa 5 nở rộ từ ngày 23 - 28/8, nếu không tổ chức phun phòng, trừ tốt sẽ gây thiệt hại đến năng suất lúa mùa. Bên cạnh đó, bệnh lùn sọc đen còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và có khả năng gây hại nặng từ nay đến giai đoạn lúa trở bông. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại năng suất lúa vụ mùa năm 2018, UBND huyện Kiến Xương yêu cầu UBND các xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 24 - 28/8 và bệnh lùn sọc đen tới các ban, ngành, đoàn thể, các thôn. HTX các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức hội nghị đầu bờ hướng dẫn phòng, chống bệnh lùn sọc đen kết hợp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại và bệnh khó vẫn trên lúa mùa, bảo đảm 100% xã triển khai xong trước ngày 23/8. Các phòng, ban chuyên môn tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở đôn đốc, hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa kịp thời, hiệu quả.

THU THUY